

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

BAM – เปิดมา ก็เรียกว่า ไข่เลย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ช่วงนี้ หุ้นใหญ่ หุ้นหลัก มาบ่อยหนอยนะครับ จริงๆ แล้ว หุ้นเล็ก ๆ ก็พอมีนะ

แล้วก็ยังคงเวียนในเรื่องของสัญญาณทาง Price Pattern อย่างที่กล่าวมาในวันสองวัน เรียกว่า สัญญาณของการกลับตัว (จากขาลง เป็นขาขึ้น)... ซึ่งในแต่ละตัว ถ้าจะว่ากันในเรื่องแนวโน้มใหญ่ๆ ก็ยังเป็นขาลงนะ แต่สัญญาณในภาพของ Price Pattern เป็นเรื่องของโอกาสที่จะจบขาลงแล้วนั่นเอง ปกติแล้ว เหนือเมฆก็เคยกล่าวไว้บ่อยๆ แล้วว่า ไม่ค่อยจะเอาหุ้นที่เป็นขาลงมาว่ากันซักเท่าไรร์ เรียกว่าชอบมองหุ้นขาขึ้นมากกว่า... แต่ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้าอีกนั่นแหละครับ จะมัวแต่รอให้เป็นขาขึ้นจริง เราก็อาจจะเสียโอกาส หรือเสียเปรียบด้านราคาตลาด หรือเสียเปรียบคนอื่นมากไปหน่อย จะเรียกว่า ทำใจไม่ได้ถ้าจะไปไล่ซื้อเวลานั้น แล้วอีกอย่างในช่วงของการ WFH นั้น ก็อาจจะใช้เวลาพอที่จะใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิม เรียกว่าลองของ หรือลองเปลี่ยนเทคนิคต่างๆ บ้าง ลองเอาเครื่องมือที่ไม่เคยใช้มาใช้กันเสียหน่อย และก็น่าจะเป็นไปตามที่ นักเทคนิคระดับโลกที่ค้นคิดทฤษฎีกล่าวไว้ “เทคนิคไหน ที่คนนิยมใช้กันมากๆ” ประสิทธิภาพของเทคนิคนั้นๆ จะลดน้อยถอยลงไป... ง่ายๆ ก็คือ อะไรที่คนใช้กันเยอะ มันก็มักจะเสื่อม ใน การที่จะทำนายหรือวิเคราะห์นั่นเอง ความแม่นยำจะหายไปเรื่อยๆ ถ้าเครื่องมือไหน มีคนนิยมใช้กันมาก... ลองดูนะครับท่านนักลงทุน หรือแฟนคลับ ที่นั่งเทรดหรือดูหุ้นอยู่ที่บ้าน ลองๆ เปลี่ยนเครื่องมือกันดูบ้าง เครื่องมือไหนสำหรับ “ห่อกลับบ้าน” หรือ อันไหนสำหรับเล่นสั้นในวัน หรือ อันไหนเน้นเล่นรอบ (ก็หาดู)

ดูตามเกม... ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าจะมีนอกมีใน มีกำลังภายในจากไหนหรือเปล่า เพราะรู้จัก

อยู่แล้วว่าเป็นหุ้นใหญ่ ในสายตาของรายใหญ่ๆ อย่างกองทุนอยู่แล้ว... เกมการซื้อขาย ก็ตามที่ได้เห็นได้เลย

แนวรับ : ... 24.0-23.0 ก็ยังน่าสนใจ **อย่าต่ำกว่า 22.0 พอ**

เป้าหมาย : ... 26.0-27.0 คิดจะขาย ยืน 26.0 ได้ **มอง 33.0**

Price Chart...(BAM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BAM... คำว่า คิดจะขาย ก็หมายถึงว่า ยังไม่ตั้งใจขาย หรือ ถ้าขึ้นไปถึงระดับ 26.0-27.0 จริง ก็ขอดูอาการเสียหน่อยว่า แรงซื้อแรงขาย หรือสัญญาณในทางเทคนิคเป็นอย่างไร ถ้ายิ่งดี ก็ถือไว้ หรือ ดู 26.0 ถ้ายิ่งยืนได้มั่นคง ก็มองเป้าตามรูปแบบราคา 33.0 ได้ คงเห็นเหมือนกันนะครับว่า มีโครงสร้างหัวและไหล่ หรือ Head & Shoulder Bottom ก็ว่าได้ การจะถือยาวๆ หรือเล่นรอบยาวๆ ก็ยังน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่า จะเล่นสั้นๆ เกินไป... เว้นแต่มีฝีมือในการเล่นสั้นๆ นะ ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็กินพลาตไว้ด้วย หากต่ำกว่า 22.0 ถือว่าไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วนะ... จริงๆ แล้วราคาเปิดวันวาน แล้วยืนได้ ก็ต้องตามแล้วนะนั่น